

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 เม.ย. 2560
เลขที่ 231
 อ. พ. อ. ค. บ.

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ
วันที่ 11 เม.ย. 2560
000



ที่ รบ ๐๐๑๔.๑/๖๓๕๕

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รบ ๗๐๐๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๙ รายการ
เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๙ รายการ ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันต์ บุญถาวร)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
โทร. ๐๓๒-๓๓๗๐๔๑
โทรสาร ๐๓๒-๓๒๒๐๓๗

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
จำนวน ๙ รายการ

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ถาวร จำนวน ๕ รายการ และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขการขยายทอดตลาด ดังนี้

๑. ผู้สนใจขอดูรายการพัสดุดังกล่าวได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาแต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว

๒. จะขยายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณี ในการขยายทอดตลาด ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ๕๒ ถนนนครเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันที่ เมษายน ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประมูลกรณีบุคคลธรรมดาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) เพื่อแสดงแก่คณะกรรมการขยายทอดตลาด ระหว่าง ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ในวันประมูล ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล

๓. ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำในการประมูล ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้ กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมประมูล รายใดเป็นผู้ประมูลได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยใช้ราคาในการขยายทอดตลาดแบบเหมารวมทุกรายการ

๔. ผู้ประมูลได้ต้องชำระราคาเป็นเงินสดเต็มจำนวน เมื่อการประมูลบริบูรณ์ต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดในทันที หรือกรณีไม่อาจชำระราคาเต็มจำนวนได้ให้วางมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ได้ประมูลได้และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ

๕. ถ้าผู้ชนะการประมูลละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วน ตามข้อ ๔ คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะดำเนินการประมูลใหม่ในทันที ถ้าการประมูลใหม่ได้ราคาสุทธิต่ำกว่าการประมูลได้ในครั้งแรก ผู้ชนะการประมูลได้ในครั้งแรกจะต้องรับใช้ราคาในทันทีขาด

๖. ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นออกไปจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้และอาจเรียกค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อไปก็ได้

๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ
ขายทอดตลาดครั้งนี้ หากคณะกรรมการขายทอดตลาด ตรวจสอบพบและพิจารณาเห็นว่าผู้ประมูลมี
พฤติการณ์สมยอมราคาหรืออื่นใดที่เห็นได้ว่าผู้ประมูลได้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข

๘. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ๕๒ ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์
๐-๓๒๓๓-๗๐๔๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสันต์ บุญถาวร)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี